

## ศบป.จชต.ร่วมมือประสานงานกับหน่วยในพื้นที่ ติดตามทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

● นำเสนอเมื่อ 29 พ.ค. 2562

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยบรรยายพิเศษ โดยมีนายปราโมทย์ แก้วสุข ที่ปรึกษาสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายพิรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายวาทีต มีสนุน ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้บริหารทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (สวนหอนา) พื้นที่ในค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี



รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเป้าหมายผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้รวมกันจัดทำหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น

และคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 โดยมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ

กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายภารกิจในการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือแก่ทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีที่เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส โดยให้ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องกับทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและสามารถดำรงตนอยู่ได้ด้วยตนเองในสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งการให้ทุนการศึกษาจะเริ่มให้นับแต่ทายาทเข้ารับการศึกษาไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในประเทศและมีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์

จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศหลักการขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมอบหมายผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่และอำนาจในการบริหารทุน พร้อมกับเป็นหน่วยงานกลางในการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และประสานงาน โดยในที่ประชุมครั้งนี้ได้มีการพิจารณา ดังนี้

1. พิจารณารายชื่อขั้นตอนการดำเนินงานและหลักฐานประกอบการยื่นรับทุน ปีการศึกษา 2562 จากกรณีรายเก่า และกรณีรายใหม่ ในด้านขั้นตอนรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อผ่านการตรวจสอบร่วมกับศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เป็นลำดับ

2. พิจารณารายชื่อขั้นตอนการดำเนินงานขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2557 - 2561 จากกรณีรายเก่าที่ตกค้าง ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน และประชุมคณะทำงานร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และจัดทำบัญชีรายชื่อส่งให้สำนักประสานงานและบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

3. พิจารณาร่างคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้